



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว
เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รुक้าทางสาธารณะ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของเทศบาลตำบลหนองขาว

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช เสนอ และกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลหนองขาว จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

เทศบาลตำบลหนองขาวจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลในเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการตรวจสอบเป็นประจำ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องดังกล่าวละเลย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

เทศบาลตำบลหนองขาว จึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุก้าทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้

- ๑.แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- ๒.ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๕๘๖๒๐๘ ต่อ ๒๑ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๔-๕๘๖๒๐๘ ต่อ ๑๘
- ๓.ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.nongkhaolocal.go.th/>
- ๔.Facebook เทศบาลตำบลหนองขาว
- ๕.ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว